



HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM (2016 - 2021) HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

TRẦN VĂN THẬN*

Cùng với niềm vui chung của Trường Đại học Cửu Long trong công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022 và quy mô đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ, trường đã đạt được nhiều thành tựu trong tình hình khó khăn của nạn dịch covid-19 kéo dài hai năm qua. Ngày 23/12/2021, trường đã tiến hành tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho cán bộ, giảng viên giai đoạn 5 năm (2016 - 2021) và định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học 5 năm tới từ (2021 - 2025), tầm nhìn đến năm 2030.

Trên cơ sở đánh giá những mặt làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân hạn chế, đề ra các giải pháp hữu hiệu thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong 5 năm tới. Hội nghị rất vinh dự có thầy hiệu trưởng Lương Minh Cừ, Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ đến dự và phát biểu, có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, báo chí và truyền hình Vĩnh Long (dự trực tuyến) cùng các đại biểu cán bộ chủ chốt trường dự.

PGS.TS. Lương Minh Cừ đã ghi nhận nỗ lực vượt khó trong công tác nghiên cứu khoa học, đó là sự say mê nhiệt tình của cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, đề án. Và đặc biệt còn là sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học trường định hướng



về chiến lược nghiên cứu khoa học, chỉ ra các giải pháp thực hiện, đảm bảo về nội dung, chất lượng, tiến độ nghiên cứu khoa học đối với các đề tài. Trong 5 năm qua (2016-2021), kết quả nghiên cứu khoa học dành cho cán bộ, giảng viên đạt được những thành tựu nổi bật. Cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Cửu Long đã tham gia thực hiện 01 đề tài cấp Nhà nước (nghiên cứu các giống lúa chống chịu mặn thích nghi với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bằng Sông Cửu Long), 01 đề tài cấp tỉnh, 02 đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện với đơn vị ngoài trường, biên soạn 24 giáo trình, 50 đề tài cấp cơ sở, 174 đề tài NCKH cấp khoa, viết 225 giáo trình cấp khoa. Ngoài ra cán bộ, giảng viên nhà trường còn tham gia hoạt động cập nhật chương trình đào tạo, mở mã ngành cấp V (thực hiện dưới dạng đề tài NCKH cấp cơ sở), tổng số có 128 đề tài. Tổng kinh phí nhà trường hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên thực hiện

* Trưởng phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Cửu Long

đề tài NCKH, biên soạn giáo trình cấp cơ sở giai đoạn 2016 - 2021 là 2.321.306.000 đồng.

Tuy nhiên công tác nghiên cứu khoa học trong giai đoạn qua cũng còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục ...Còn một số ít cán bộ, giảng viên chưa say mê trong công tác nghiên cứu khoa học nhất là cán bộ, giảng viên trẻ thiếu kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học chưa có sự quan tâm, đầu tư thời gian, trí tuệ đúng mức cho nghiên cứu khoa học. Một số ít đề tài do thời gian công tác bận nên quá trình thực hiện không đảm bảo tiến độ thời gian, do đó phải xin gia hạn kéo dài thời gian ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ. Nhất là các giải pháp của đề tài đưa ra còn chung chung, chưa cụ thể, hạn chế đến ứng dụng trên thực tế.

Tại Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học, Lãnh đạo nhà Trường đã chỉ đạo trong giai đoạn 5 năm (2021 - 2025), nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của trường cần tập trung về mục tiêu tổng quát và cụ thể: *“Phát triển Trường Đại học Cửu Long đến năm 2025 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có uy tín trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2030 trở thành trường có uy tín trong cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ”*. Về mục tiêu cụ thể của hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021 - 2025, *đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình bài giảng, xuất bản bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế và trong nước của giáo viên và sinh viên; nâng cấp tạp chí khoa học của trường để được tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.*

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát và cụ thể

nói trên trường cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- *Nhiệm vụ thứ nhất:* Xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp khoa trở lên, đồng thời lập kế hoạch giao đề tài hàng năm và dài hạn trên cơ sở định hướng hoạt động của Hội đồng khoa học trường.

- *Nhiệm vụ thứ hai:* Bổ sung vào quy chế của trường cho hoàn thiện về hướng dẫn cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học, căn cứ vào giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên và có định mức về nghiên cứu khoa học nhằm phát huy tiềm năng của cán bộ, giáo viên tham gia vào nghiên cứu khoa học.

- *Nhiệm vụ thứ ba:* Phân đấu trong 5 năm tới phải đạt 90% trong tổng số giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học. Các khoa phải chủ động thực hiện. Phòng Quản lý Khoa học và các Khoa phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ nghiên cứu khoa học, xây dựng giáo trình.

- *Nhiệm vụ thứ tư:* Về Hội thảo Khoa học mỗi năm phải đảm bảo tổ chức mới Hội thảo Khoa học quốc tế và trong nước một lần về các chủ đề hội thảo phù hợp, thiết thực với địa phương, khu vực và đất nước.

- *Nhiệm vụ thứ năm:* Cán bộ, giảng viên không những tham gia công tác nghiên cứu khoa học, cần tích cực tham gia viết bài báo cho tạp chí khoa học trường, đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng của tạp chí.

- *Nhiệm vụ thứ sáu:* Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, cụ thể nâng cấp các phòng thí nghiệm, đầu tư máy móc và kinh phí đáp ứng cho cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học.